
sþ. 207. Fyrirspurn [148. mál]
til félagsmálaráðherra um könnun á áhrifum nýrrar tækni á íslenska atvinnuvegi.

Frá Sigríði Dúnu Kristmundsdóttur.

Hvernig er háttað störfum þess starfshóps sem ætlað er að framkvæma könnun á
áhrifum nýrrar tækni á íslenska atvinnuvegi í næstu framtíð? Hvernig miðar honum og
hverjir skipa hópinn?


